

พัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (คลัสเตอร์) (Industrial Cluster Development Project : Cluster)

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในเชิงคุณภาพ ประสิทธิภาพ การสร้างสรรคนวัตกรรม กระตุ้นให้เกิดการรวมตัวและเชื่อมโยงกันทางธุรกิจ เน้นการพัฒนาเชิงพื้นที่โดยคำนึงถึงปัจจัยด้านสังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ ในด้านการเสริมสร้างศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 สิ่งจำเป็นอย่างยิ่งคือการมีระบบบริหารจัดการที่ดี โดยในการแข่งขันสู่ตลาดโลกนั้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลาด นวัตกรรม และบุคลากรเพื่อรองรับเทคโนโลยีต่างๆ ก็ยังเป็นสิ่งที่ต้องวางกลยุทธ์ควบคู่กันไป ทำให้สามารถรับมือกับการเป็นประเทศผู้ผลิตสำคัญของภูมิภาคได้ในอนาคตและการเปิดเสรีจะมุ่งเน้นการสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและการสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการค้าและดำเนินธุรกิจกิจการพัฒนาอุตสาหกรรมในระยะต่อไป ควรมุ่งพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพสามารถรู้เท่าทันความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นล่วงหน้าและเครื่องมือที่เป็นกลไกสำคัญ หนึ่งในการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางธุรกิจที่สำคัญคือการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมในรูปแบบคลัสเตอร์

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ดำเนินการพัฒนาคลัสเตอร์มาแล้วตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบันมีการรวมกลุ่มคลัสเตอร์แล้วจำนวน 86 กลุ่มอุตสาหกรรม ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ การส่งเสริมการรวมกลุ่มในลักษณะเครือข่ายพันธมิตรอุตสาหกรรมจะก่อให้เกิดความเข้มแข็งและเกิดกระบวนการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจนการร่วมกันพัฒนาด้านเทคโนโลยีการผลิต การสร้างสรรคนวัตกรรม ระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและการสร้างโอกาสทางการตลาดเพื่อยกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรมไทยในการเพิ่มผลิตภาพการผลิต รวมทั้งการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าบนฐานความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีในยุคเศรษฐกิจไร้พรมแดน ดังนั้น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเล็งเห็นความสำคัญในการสร้างศักยภาพความสามารถของธุรกิจต้องมีทั้งเชิงรุกและเชิงรับ รวมทั้งการสร้างศักยภาพความสามารถของธุรกิจทั้งเชิงเดี่ยวและเชิงกลุ่มควบคู่กันไปด้วย

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมและกลไกการบริหารจัดการกลุ่มอุตสาหกรรมทั้งในแนวตั้งและแนวนอนให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางธุรกิจให้กับกลุ่มอุตสาหกรรม โดยการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทำให้เกิดพันธมิตรทางธุรกิจและเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อเพิ่มผลิตภาพและการสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับวิสาหกิจได้อย่างเหมาะสม

กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ดำเนินการ :

- เป็นวิสาหกิจตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำในสาขาอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง
- มีจำนวนสมาชิกอย่างน้อย 20 วิสาหกิจ / กลุ่ม
- มีความพร้อมและตั้งใจในการพัฒนาธุรกิจร่วมกันเป็นกลุ่มอุตสาหกรรม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ส่วนกลาง : กลุ่มพัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

โทรศัพท์ : 0 2202 4467

โทรสาร : 0 2354 3151

ส่วนภูมิภาค : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 -11 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม